




# Daotaolaixe2

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hóc Môn

 Difficulty Easy

 Duration 12 month(s)

 Categories Sport & Outside

 Cost 0 USD (\$)

## Contents

Introduction

Step 1 -

Comments

## Introduction

TPHCM là thành phố lớn nhất cả nước, nơi tập trung đông dân cư sinh sống và làm việc. Do đó, nhu cầu học lái xe ô tô tại TPHCM rất cao. Hiện nay, thành phố có rất nhiều trung tâm dạy lái xe để đáp ứng nhu cầu đó. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo của các trung tâm thì không đồng đều.

Một trong những trung tâm học bằng lái xe ô tô uy tín nhất Hồ Chí Minh thì hãy liên hệ ngay Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hóc Môn – Một trong những trung tâm hàng đầu sẽ là gợi ý hoàn hảo nhất dành cho bạn.

Quy trình đào tạo chuẩn mực

- Học viên được phát giáo trình miễn phí và tham gia lớp học lý thuyết trực tiếp:

+ Lớp học lý thuyết (sử dụng giáo trình 600 câu hỏi và phần mô phỏng)

+ Thực hành trên máy tính.

+ Quá trình học lý thuyết bắt đầu vào ngày Khai Giảng. Ngày học lý thuyết cuối cùng sẽ thi kết thúc khóa học lý thuyết (hình thức trắc nghiệm). Phải tham gia học lý thuyết và thi kết thúc khóa học lý thuyết mới được học thực hành.

- Sẽ được học cabin, phần bắt buộc mới của năm 2023:

+ Phần này bắt buộc phải học nhưng không thi (bắt buộc học 3 giờ - 8 bài học) – diễn ra trong thời gian học DAT

- Về phần thực hành học viên sẽ được:

+ học các kỹ năng lái xe cơ bản (quẹo trái, phải, qua dốc cầu, ghép dọc, ghép ngang, tăng tốc,...). Sẽ chia thành 2 phần học: Thô 1 – dự kiến bắt đầu học sau khi thi kết thúc khóa học lý thuyết khoảng 3 tuần. Thô 2 – học sau quá trình học DAT, chuẩn bị ôn lại các kỹ năng cho học viên trước khi **thi sát hạch**.

+ học trên đường giao thông thực tế (còn gọi là học DAT) - (học viên sẽ được chạy 710 km/20 giờ (hạng B11) hoặc 810 km/25 giờ (Hạng B2), có giáo viên bảo trợ tay lái kế bên, camera ghi nhận cả quá trình học truyền cho Cục Đường bộ VN - Bộ GTVT kiểm tra, trong đó có học 4 giờ ban đêm để xử lý các tình huống khi lái xe đêm, và 3 giờ xe B11 để có thêm kiến thức).

Sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho học viên

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hóc Môn là một trong những Trường dạy học lái xe ô tô uy tín chất lượng và chuyên nghiệp hàng đầu tại Tp.HCM.

Về chương trình đào tạo, trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp đăng ký học lái xe các hạng bằng B1, B2, C. Quy mô đào tạo và sân sát hạch chuẩn theo Sở GTVT với số lượng gần 200 xe ô tô con và tải.

Với đội ngũ nhân viên và giáo viên chuyên nghiệp, dạy nhiệt tình, thực hành nhuần nhuyễn và chăm sóc kỹ lưỡng. Tỷ lệ học viên học, đỗ sát hạch và được cấp GPLX tại Trung tâm tương đối cao.

Mặt khác, Trung Tâm luôn chú trọng nâng cấp, cải tiến trang thiết bị dạy và học hiện đại nhất, trường lái không ngừng cải tiến dịch vụ của mình theo mong muốn của đại đa số học viên bằng những quy trình đăng ký học – thi sát hạch một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay chúng tôi:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE HÓC MÔN

Địa chỉ: 2244/10 Quốc Lộ 22, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Số 62/43, Nhất Chi Mai, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3977 8899 (Tổng đài) - 028 3937 3939

Email: info@sathachhocmon.edu.vn

Website: sathachhocmon.edu.vn

Materials

Tools

---

Step 1 -

---